

## THÔNG ĐIỆP CHÚC MỪNG ĐẠI LỄ VESAK LHQ 2019<sup>1</sup>

Hòa chung không khí hân hoan của hằng triệu người Phật tử trên khắp hành tinh đón chào Đại lễ Vesak (hay còn gọi là lễ Phật đản).

Thay mặt UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Tôi xin gửi lời chúc mừng và chia vui với toàn thể Tăng, Ni, Phật tử về sự kiện này. Đức Phật ra đời mang một thông điệp của sự giải thoát và an lạc trong cuộc sống. Cuộc đời Ngài từ lúc sinh ra cho tới lúc nhập diệt là một bức tranh hết sức đẹp đẽ và đầy ý nghĩa. Với lòng từ bi rộng lớn, giáo lý của Ngài luôn khẳng định sự bình đẳng và tôn trọng quyền sống của con người.

Với ý nghĩa thiết thực đó, năm 1999 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua Nghị quyết công nhận ngày Vesak (Lễ Tam hợp: Phật đản sinh, Phật thành đạo và Phật nhập Niết bàn) là Lễ hội Văn hóa Tôn giáo thế giới vì hòa bình của nhân loại.

Phật giáo còn mang ý nghĩa giá trị khác đó là “Phật giáo nhập thế” một điều đang rất cần được phát huy trong đời sống hiện tại. Bây giờ hơn bao giờ hết, tất cả chúng ta và các cộng đồng Phật giáo trên thế giới mỗi ngày phải thực tập bức thông điệp khoan dung, thiện cảm và nhân bản đến với mọi người.

Năm nay, Việt Nam được vinh hạnh đăng cai tổ chức Đại lễ Phật đản LHQ tại Trung tâm Hội nghị Phật giáo chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam từ ngày 12 đến 14/5/2019. Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã chọn chủ đề: *“Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm chia sẻ vì xã hội bền vững”* để thể hiện đầy đủ ý nghĩa và giá trị thiêng liêng của Lễ kỷ niệm Phật đản.

---

1. Người dịch: Hồng Điệp

Nhân ngày đại Lễ Vesak, chúng ta hãy có những việc làm cụ thể để thu hẹp những sự khác biệt, góp phần chăm lo những người bất hạnh, nghèo, khổ trong xã hội. Qua đó, cũng nói lên trách nhiệm đồng hành của Phật giáo đối với thế giới nhân sinh, của Tăng Ni và Phật tử quyết đem những lời dạy của Đức Phật để góp phần giải quyết hữu hiệu những vấn đề thời sự của thế giới đương đại.

Tôi luôn mong muốn quý vị chức sắc, tu sĩ thực hiện tốt đường hướng hành đạo mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đề ra, sống “tốt đời, đẹp đạo”, đề cao tinh thần “*Hoằng dương Phật pháp, lợi lạc quần sanh, phụng sự tổ quốc*”.

Kính chúc Quý Chư Tôn túc Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức Tăng Ni, Cư sĩ, Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài thân tâm thường an lạc, Phật sự tinh tấn.

Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu  
Nguyễn Văn Trình